

แบบสรุป
การบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

ลำดับ ที่	โครงการ/สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ	ประโยชน์ต่อ สถานศึกษา	เผยแพร่ต่อสาธารณชน		
				บทความ	เว็บไซต์	อื่นๆ
๑	ศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของการจัดกลุ่มเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (๓๑๐๓-๒๐๐๔)	นายชาติรี ฝึกดอนวัง	✓		✓	
๒	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชา การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม เรื่อง รอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม	นายประภากร ถนนมพุดชา	✓		✓	
๓	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติ เรื่อง งาน ทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพของนักเรียน ปวช.๓ กลุ่ม ๓ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายฉัตรทอง ใสแสง	✓		✓	
๔	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายสำคัญ คู่ตระกูลโชคชัย	✓		✓	
๕	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายวิชาญ โชติกลาง	✓		✓	
๖	การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการส่งงาน	นายอนุชาติ มากกลาง	✓		✓	
๗	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ชั้น ปวช.๒กลุ่ม๓ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายวินัส ทองเปี้ย	✓		✓	
๘	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ ปวช.๑ กลุ่ม๓,๔ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ	นายศักดิ์ศิริ หุ่นโตภาพ	✓		✓	

ลำดับ ที่	โครงการสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย	ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ	ประโยชน์ต่อ สถานศึกษา	เผยแพร่ต่อสาธารณชน		
				บทความ	เว็บไซต์	อื่นๆ
๙	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรมการมีวินัยและความ รับผิดชอบของปวช. ๓ กลุ่ม ๓ แผนกวิชาช่างเชื่อม โลหะ	นายปริญญา จิตตินันท์	✓		✓	
๑๐	ศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของการจัดกลุ่ม เรียนในรายวิชาวัสดุและโลหะวิทยา (๓๑๐๓-๒๐๐๕)	นายธวัชชัย พัลวัฒน์	✓		✓	
๑๑	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ปัญหา การเรียนรู้ วิชา วัสดุช่างเชื่อมของนักศึกษาที่มีผลการ เรียนอ่อน ชั้น ปวช.๑ กลุ่ม๓,๔ แผนกวิชาช่างเชื่อม โลหะ	นายวันสกุล สีคำม้อ	✓		✓	
๑๒	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรมการมีวินัยและความ รับผิดชอบของปวส.๑ กลุ่ม๕,๖ แผนกวิชาช่างเชื่อม โลหะ	นายวรวิษ มนไธสง	✓		✓	
๑๓	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน แบบแผ่นคลี่ วิชาการเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ ๒ ของ นักเรียนระดับ ชั้น ปวช.๓	นายพงศ์พันธุ์ ศรีพรหม	✓		✓	
๑๔	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบ ัตรวิชาชีพ ปวช.๓ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชา งาน เชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม ๒ ในเรื่องการไม่ส่งงาน/ การบ้าน	นายอัศววัฒน์ เคนจันทิก	✓		✓	
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		